

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้เคลื่อนไหวในกรอบ, ไม่กังวลเหตระเบิด-รอดติดตามทิศทางเงินทุน

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับปิดเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน โดยตลาดไม่ได้ตื่นตระหนกต่อเหตระเบิดในหลายจังหวัดภาคใต้ของไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.70 และแนวรับที่ 34.80

\*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย จากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐ ซึ่งทำให้นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้

\*กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ยอดค้าปลีกทรงตัวในเดือนก.ค. หลังเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนมิ.ย. และยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์ลดลง 0.3% ในเดือนก.ค. หลังเพิ่มขึ้น 0.9%

\*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) ทั่วไปลดลงเกินคาด 0.4% ในเดือนก.ค. และดัชนี PPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานลดลงเกินคาด 0.3% ในเดือนก.ค.

\*ตัวเลขดังกล่าว ทำให้นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์ที่ว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.หรือในเดือนธ.ค.

\*เทรดเดอร์ในตลาดสัญญาล่วงหน้า คาดว่า ขณะนี้มีโอกาสเพียง 43% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. โดยปรับลดลงจากโอกาส 47% ที่เคยคาดไว้ในช่วงก่อนการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในวันศุกร์

\*ตลาดสกุลเงินเอเชียแทบไม่แสดงปฏิกิริยาต่อรายงานในวันนี้ ที่ระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นแทบไม่เติบโตในไตรมาส 2

\*สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานในวันนี้ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตเพียง 0.2% ในไตรมาส 2 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ในตลาดที่ 0.7%

\*เมื่อวันพฤหัสบดี นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4.56 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 631.84 ล้านบาท

\*09.23 น.บาท/ดอลลาร์ 34.76/80 จาก 34.76 เมื่อวันพฤหัสบดี

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.758/857 จาก 38.78 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.33/36 จาก 101.29 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1153/57 จาก 1.1158 เมื่อวันศุกร์

"เรื่องระเบิดยังไม่ได้มีผลอะไร เพราะสถานการณ์โดยรวมก็ดูเหมือนจะนิ่งแล้ว แล้วตัวดอลลาร์เองก็อ่อนค่าลงมาเทียบหลายๆ สกุล เงินบาทเราก็เลยยังไม่ขยับอะไรมาก คงต้องรอดูเรื่อง flows เป็นหลัก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

สำนักข่าวและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้